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ศธ.เปิดกว้างทุกเครือข่ายร่วมโปรเจ็กต์'ไฮสปีด'/ปรับปรุงสัญญาณ'ยูนิเน็ต'หมื่นโรงเรียน

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยถึงการเดินหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ศธ. ว่าจากการลงพื้นที่จริงในแต่ละพื้นที่
ทั้งโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูง โรงเรียนตามเกาะแก่ง และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติ
เพื่อดูว่าการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเป็นอย่างไร และบางโรงเรียนที่ใช้เครือข่ายยูนิเน็ตอยู่แล้ว
ก็จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะได้ลงทุนวางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว
ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล คงต้องดูหลายด้านถ้าหากมีหลายเครือข่ายเข้าถึง
ซึ่งตนต้องการให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เลือกเองว่าจะใช้เครือข่ายไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด ซึ่ง ศธ.
หรือหน่วยงานต้นสังกัด จะช่วยเรื่องงบประมาณอุดหนุนสำหรับให้โรงเรียนเช่าสัญญาณ

ทั้งนี้ จะมีโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่จะต้องช่วยเหลือค่อนข้างมาก คือกลุ่มที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพียงเครือข่ายเครือเดียวในพื้นที่ โดย ศธ.จะเป็นตัวกลางไปเจรจาต่อรองเรื่องราคาให้
เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถเลือกเครือข่ายอื่นได้ เพราะนโยบายของ ศธ.
ต้องการให้ปีนี้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครบทุกสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ถ้าหากโรงเรียนใดมีเครือข่ายเดียว
จะเป็นเครือข่ายของ TOT โรงเรียนก็สามารถเช่าช่องสัญญาณของ TOT ได้
แต่ต้องมาดูเรื่องของราคาซึ่งอาจจะรวมกันหลาย ๆ โรงเรียนแล้วมาต่อรองราคากัน

"การยกเลิก MOEnet เป็นการยกเลิกสัญญาที่ส่วนกลางเคยเช่าสัญญาณมาแจกให้กับโรงเรียนเท่านั้น
เพราะพบว่าสัญญาณส่วนหนึ่งที่ ศธ.ส่งไปที่โรงเรียนไม่ได้ใช้ เพราะมีข้อจำกัด ซึ่งก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
ศธ.ต้องเสียเงินฟรี ๆ ดังนั้นจึงต้องเลือกให้โรงเรียนเลือกเครือข่ายที่ดีที่สุดเอง ซึ่งเครือข่ายของ TOT หรือเครือข่าย
อื่นๆ ก็สามารถที่จะเสนอให้โรงเรียนเลือกซื้อได้เช่นกัน"

รศ.นพ.โศภณ กล่าวและว่า ส่วนเรื่องขยายเครือข่ายยูนิเน็ตนั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนเพื่อที่จะขยายศักยภาพ เพราะขณะนี้มีโรงเรียนใช้เครือข่ายยูนิเน็ตอยู่ประมาณ
10,000 โรงเรียน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพขึ้น เพราะบางแห่งส่งสัญญาณไปแรง
แต่โรงเรียนใช้ได้ไม่เต็มที่ก็ต้องไปดูในเชิงเทคนิคว่าจะปรับกันอย่างไร ส่วนอีก 20,000
กว่าโรงเรียนที่เหลือต้องมาวางแผนกันว่าจะขยายเครือข่ายอย่างไร
ซึ่งตนได้ให้คณะทำงานเสนอทางเลือกมาให้ดูหลาย ๆ ทางเลือกว่าจะลงทุนเอง จะเช่าเครือข่าย
หรือจะทำร่วมกับเครือข่ายอื่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ศธ.
ซึ่งจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง แต่บางโครงการก็มีอนุกรรมการกลั่นกรองให้ก่อน แล้วค่อยเสนอ CIO
พิจารณาเห็นชอบ สำหรับประเด็นการได้เปรียบเสียเปรียบที่ผ่านมาต้องดำเนินการควบคู่กันไป ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบแล้ว ก็ต้องกลับไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
และปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์ 25 มกราคม 256
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